



บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
Thai Credit Guarantee Corporation (TCG)

2922/243 อาคารชาลวอัสสระทาวเวอร์ 2
ชั้น 16-18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 0-2890-9988
โทรสาร 0-2890-9900, 0-2890-9800
www.tcg.or.th email : info@tcg.or.th

เพื่อ SMEs เราริบดีค่า

ประกาศ บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
การจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบทความวิชาการเพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเชิงนโยบาย (Policy) และ
ประชาสัมพันธ์ของ บสย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ การจ้างที่ปรึกษา
โครงการพัฒนาบทความวิชาการเพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเชิงนโยบาย (Policy) และประชาสัมพันธ์ของ บสย. โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง ไปยังผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ บสย. กำหนดไว้ จำนวน 5 ราย โดยกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอต้อง
ยื่นข้อเสนอ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว มีผู้สนใจยื่น
ข้อเสนอและเสนอราคาจำนวน 1 ราย และมีคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน
(TOR) จึงพิจารณาให้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา

ในการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์การให้คะแนนข้อเสนอดังกล่าวตามที่
กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน (TOR) ฯ ซึ่งจะพิจารณาจากคะแนนรวมเป็นสำคัญ โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องได้คะแนนรวม
ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้คะแนนรวมร้อยละ 80.20 ถือว่าผ่านเกณฑ์การคัดเลือก จึงเห็นควรให้เป็นผู้ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบทความวิชาการเพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเชิงนโยบาย (Policy) และ
ประชาสัมพันธ์ของ บสย. และเป็นการเพิ่มประโยชน์แก่ บสย.

เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เป็นราคาที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายการที่พิจารณา	ผู้ชนะการเสนอราคา	ราคาที่เสนอ
การจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบทความวิชาการ เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเชิงนโยบาย (Policy) และประชาสัมพันธ์ของ บสย.	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	495,000.00

ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562

(นางผกา มาศ สัจจพงษ์)

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักงาน